

ที่ BTS 2813/2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท แมน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ BTS 2557/2560 เกี่ยวกับการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารของบริษัทฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท แมน คิทเชน จำกัด (2) บริษัท ไพรมารี คิทเชน จำกัด และ (3) บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด ให้กับบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (“MFH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ที่บริษัทฯ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) และนายไวยิน มาน ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41 ร้อยละ 41 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

ในการนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารและการผลิตและจำหน่ายอาหาร บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารของบริษัทฯ เพิ่มเติม กล่าวคือ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แมน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (“MFP”) บริษัทย่อยซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร ให้กับ MFH ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 104,960,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ MFH โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้น MFP ตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย MFP มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ (1) ที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ (2) โรงงานและอาคารสำนักงานจำนวน 2 ชั้น บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,998 ตารางเมตร ทั้งนี้ จากผลสำเร็จของการทำรายการดังกล่าว ทำให้ MFP เปลี่ยนสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม รายการนี้ไม่ใช่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี

นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกช ชี เกื่อง)

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่